



บทที่ 399
ไม่น่าเชื่อ (อีกแล้ว)

ข้าแต่พระเจ้าเป็นเจ้า คุณพ่อผู้สอนคำสอนให้ลูกเมื่อ 24 ปีก่อนได้เขียนคำนิยามสำหรับการพิมพ์หนังสือภูเขาเคลื่อนได้ครั้งที่ 2 ไว้ว่า ชีวิตของลูกเต็มไปด้วยความไม่น่าเชื่อ เพราะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า พระเจ้าทรงทำสิ่งที่ไม่น่าเชื่อหลายต่อหลายครั้งในชีวิตของลูก และพระองค์ก็ยังคงทรงทำอยู่เช่นนี้จนถึงปัจจุบัน ที่สำคัญที่สุดก็คือ ลูกเชื่ออย่างเต็มเปี่ยมว่าทั้งหมดนี้คือ งานของพระล้น ๆ

จากวันนั้นถึงวันนี้ ลูกก็ยังขอยืนยันว่ามีสิ่งไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นกับชีวิตของลูกอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องราวการถวายชีวิตทั้งครบในการรับใช้พระองค์ของลูก และขณะนี้ก็กำลังมีเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้กำลังเกิดขึ้นอยู่ พระเจ้าข้า ☺

เมื่อต้นปี 2019 ที่ผ่านมา ลูกได้เข้าเรียนอีกหลักสูตรหนึ่งที่ลูกไม่น่าจะเข้าเรียนได้ เพราะไปสมัครหลังการปิดรับสมัครไปแล้ว เพราะความสับสนของเลขอายุที่ทำงานเกี่ยวกับวันที่รับสมัคร และลูกก็บอกกับตัวเองในวันที่ทราบว่าเขาปิดรับสมัครไปแล้วว่า เหตุผลเดียวที่ลูกจะสามารถเข้าเรียนได้คือ ต้องเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งจะเป็นเรื่องเหนือหลักการและตรรกะทั้งหลาย เพราะทราบว่ามีผู้สมัครเกินจำนวนที่หลักสูตรรับเป็นจำนวนมาก แล้วลูกก็ทำใจและลืมเรื่องการอยากเรียนในหลักสูตรนี้ไป

ต่อมาอีกเดือนกว่า ๆ อยู่ ๆ ลูกก็ได้รับการติดต่อจากผู้อำนวยการของหลักสูตรนี้ว่า คณะกรรมการคัดเลือกได้ทราบว่าลูกสนใจจะเข้าเรียนและยินดีจะพิจารณาให้เป็นกรณีพิเศษ เพราะมีกรรมการหลายท่านทราบประวัติของลูก ลูกดีใจมากและขอบพระคุณพระเจ้าอย่างสูงสุด และในใจลูกทราบทันทีว่า คงมีโอกาพิเศษในการรับใช้พระองค์เกิดขึ้นจากการเรียนหลักสูตรนี้เป็นแน่ แม้ลูกจะไม่ทราบว่าจะเป็นอะไร

ลูกตัดสินใจส่งพิมพ์หนังสือภูเขาเคลื่อนได้เป็นครั้งที่ 4 และมีโอกาสได้ไปแจกเพื่อน ๆ ในหลักสูตรนี้จริง ๆ ตอนใกล้จบหลักสูตรเมื่อสองเดือนที่ผ่านมา

เช่นเดียวกับทุกครั้งที่คุณแจกหนังสือเล่มนี้ จะมีผู้อ่านมาแสดงความชื่นชม ฯลฯ และทุกครั้งลูกจะถือว่านี่คือการถวายเกียรติแด่พระองค์

คราวนี้บรรดาผู้ที่แสดงความชื่นชมในเรื่องราวชีวิตของลูกมีเพื่อนคนหนึ่งวัย 50 ปีเศษ เขาจบปริญญาเอก มีบริษัททำเกี่ยวกับเรื่องอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ อะไรทั้งหลายที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ลูกไม่เข้าใจ เขาเรียกลูกว่าหม่ำมีและเสนอลูกว่าเขาจะขอทำเว็บไซต์ให้ลูก เพื่อรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ที่ลูกได้ทำเกี่ยวกับการรับใช้พระเจ้า เพราะหลังจากที่เขาได้อ่านหนังสือของลูกแล้ว เขาก็ค้นหาในเน็ตเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่ลูกได้ทำ ทั้งในและต่างประเทศ พบแม้กระทั่งภาพวาดทางศาสนาของลูกที่ www.thaicatholicbible.com ฯลฯ เขาบอกกับลูกว่า เขาทิ้งมากที่คน ๆ หนึ่งจะทำอะไรต่อมิอะไรในการรับใช้พระเจ้าได้มากมายเช่นนี้ เขาจึงอาจจะขออาสาทำเว็บไซต์นี้เพื่อเป็นช่องทางถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้ลูก

ที่แรกลูกยังลังเลใจเพราะกลัวว่าจะเป็นภาระหรือเปล่าหนอ แล้วลูกก็สวดภาวนาทูลถามพระองค์เป็นเดือนจนจบหลักสูตรแล้วเพื่อนคนนี้ก็ยังตามลูกต่อ แสดงความจำนงจะทำงานนี้ให้ลูก ลูกจึงคิดขึ้นได้ว่า ถ้าเป็นการอวดก็จะเป็นการอวดพระเจ้า มิใช่อวดตัวเอง อีกอย่างเพื่อนคนนี้เสนอตัวเองมาทำงานชิ้นนี้ให้ ทั้ง ๆ ที่เขาไม่ใช่คริสตชน และโดยอาชีพ



บริษัทเขาทำเว็บไซต์ให้แต่ละลูกค้าก็คิดราคาแพงพอสมควร แต่ที่เขายินดีทำให้ลูกฟรีเพื่อประกาศข่าวดีของพระเจ้า ต้องรออะไรอีกล่ะ?

รูปลักษณะเว็บไซต์ก็จะแบ่งเป็น 2 ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย (มีอาชีพนามากเลย 😊) ภาคภาษาอังกฤษจะมีหนังสือ Moving the Mountain ที่ผู้อ่าน อ่านได้จาก amazon.com และมีที่อยู่ให้ส่งในลักษณะรูปเล่มจากฟิลิปปินส์ แต่เพิ่มบทความอีกหลายบทความ อาทิเช่น About the Book, About the Author, Truth about Life ฯลฯ คลิปการพูดแบ่งปันที่ต่างประเทศ การสัมภาษณ์ออกสื่อต่างๆ พร้อมทั้งภาพประกอบ ภาพวาด Paintings เกี่ยวกับศาสนาทั้งหมด ฯลฯ ภาคภาษาไทยจะมีหนังสือภูเขาเคลื่อนได้ที่ส่งได้ทั้งทาง QR Code และกำลังจะมีเป็น e-book ผ่านสำนักพิมพ์ SE-ED และที่น่าสนใจคือ บทสวดของฉัน (My Little Prayers) นั้น จะมีการรวบรวมเป็น 4 เล่มๆ ละ 100 บท ให้ผู้อ่านได้อ่านฟรีและส่งต่อให้เพื่อนๆ ได้

ทั้งหลายทั้งปวงนี้ เพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือ การถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของลูกทั้งครบ ด้วยเทคโนโลยียุคปัจจุบัน ทั้งๆ ที่ลูกเองนั้นเป็น IT Illiterate!

และพูดถึงหนังสือของลูกบน amazon.com ตอนที่ลูกได้รับการพิจารณาให้พิมพ์จำหน่ายเป็น e-book ได้ นั้น ลูกได้เรียนให้คุณแม่อธิการของซิสเตอร์คณะหนึ่งที่เป็นเพื่อนนักเรียนของลูกว่ารายได้ทั้งหมดที่จะได้จากการขายหนังสือบน amazon.com นั้นจะขอยกให้คณะของซิสเตอร์ทั้งหมด เวลาผ่านไป 9 ปี ปรากฏว่ามีผู้อ่านไม่มาก ทาง amazon.com เองก็มีวิธีการทางการตลาดที่จะช่วยโปรโมทให้ได้ แต่ลูกพูดมาตลอดว่าหนังสือเล่มนี้ ลูกเขียนขึ้นมาและจำหน่าย มิใช่จะเอากำไร แต่ต้องการถวายเกียรติแด่พระองค์ หากเป็นน้ำพระทัยของพระองค์แล้ว ก็จะมีคนอ่านเอง ลูกไม่ยอมโปรโมทเด็ดขาด

มาถึงจุดนี้ ลูกคิดว่าคงจะไม่ใช้น้ำพระทัยของพระองค์ในความตั้งใจเดิมของลูกและนี่เป็นการเริ่มต้นใหม่ของ e-book ของลูก ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย จะมีคนอ่านหรือไม่ มากน้อยแค่ไหน ลูกขอยกให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ แต่ลูกขออนุญาตซิสเตอร์ว่า หากมีคนเข้ามาอ่านหนังสือของลูกจากนี้ไปรายได้ทั้งหมดลูกขอมอบให้กับพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลใหม่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ส่วนจะเป็นโครงการอะไร แล้วค่อยสรุปกันอีกที 😊

ขณะที่กำลังทำเว็บไซต์อยู่นี้ ลูกก็ได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปด้วย และอดคิดไม่ได้ว่ามนุษย์เรานั้นช่างเก่งกาจจริง ๆ สมองสามารถคิดค้นอะไรต่อมิอะไรได้อย่างไร้ขอบเขต แล้วก็อดคิดต่อไม่ได้ว่า มนุษย์ไม่ได้สร้างตัวเองขึ้นมา ต้องมีผู้สร้างมนุษย์ซึ่งเหนือกว่าความฉลาดของมนุษย์ทั้งหลายมารวมกัน นั่นคือ พระผู้สร้างหรือพระเจ้าของเราเอง 😊

ลูกกำหนดให้เว็บไซต์ภาษาอังกฤษเสร็จภายในสิ้นเดือนก.ย. 2019 นี้ และภาษาไทยภายในปลายเดือนต.ค. 2019 เพราะต้องแปลบทความใหม่ที่ลูกเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทย

ขอพระเป็นเจ้าทรงได้รับการถวายเกียรติอย่างสูงสุดในการนี้ เทอญ

“ผู้ใดจะอวด ก็จงอวดองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด” 2 โครินธ์ 10:17

**“... มีความหวังคอยท่าอยู่ในสวรรค์แล้ว ความหวังนี้ทำนุบำรุงก่อน
จากการประกาศพระวาจาแห่งความจริงคือข่าวดี ข่าวดีนี้มาถึงท่าน**

กำลังบังเกิดผลและเจริญในท่านเช่นเดียวกับที่กำลังบังเกิดผลและเจริญอยู่ทั่วไปในโลก ... “ โคลโลสี 1:5-6

อาแมน

ลูกขอพร: องค์คุณหนึ่ง

